

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026.

Kính thưa:

Tôi được Ủy ban bầu cử huyện bố trí về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2: xã Minh Cẩm huyện Ba Chẽ. Lời đầu tiên Tôi xin kính gửi lời chào trân trọng đến toàn thể cử tri có mặt hôm nay.

Kính thưa: quý đại biểu cử tri xã Minh Cẩm

Ngoài những nội dung mà tiểu sử tóm tắt của tôi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Minh Cẩm vừa thông qua, tôi xin giới thiệu ngắn gọn thêm về bản thân mình:

Tên tôi là: VI THANH VINH

Sinh ngày: 27/4/1976. Dân tộc: Tày

Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Thường trú: Khu 3 A Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp; Cử nhân Luật kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Ba Chẽ

Ứng cử: Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được tham gia tái ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi nhận thức rằng là một đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; trực tiếp giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bản thân tôi trong những năm qua đã trải qua nhiều cương vị công tác như: Từ năm 1998 đến nay lần lượt giữ các vị trí công việc; Chuyên viên phòng Kinh tế, Chuyên viên phòng Tổ chức Lao động; Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện, giữ các chức vụ Phó phòng Nội vụ - LĐTBXH, Trưởng phòng Nội vụ - LĐTBXH, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ba Chẽ, luân chuyển giữ chức vụ Bí thư Đảng, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn và hiện nay đang đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT. Tham gia Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ các khóa (khóa XXIII, XXIV, XXV); Đại biểu HĐND huyện (khóa XVIII, XIX). Trong quãng thời gian công tác trên; Tôi thường xuyên rèn luyện, nỗ lực

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé vào sự phát kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua.

Kính thưa:

Nếu vinh dự được cử tri xã Minh Cầm tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND huyện với Chương trình hành động gồm một số nội dung chính sau:

1. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người dân, người Đảng viên và người đại biểu HĐND. Thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân xã Minh Cầm

2. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết hoặc đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trên cương vị công tác và với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối kết hợp với các ngành, các cấp và nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra, trong đó có mục tiêu “ Quyết tâm đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế Lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”

4. Với cương vị là Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT; trong thời gian tới tôi phát huy cao nhất trách nhiệm được giao, tham mưu Cấp ủy huyện, HĐND, UBND và phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn và nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

(1) Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của TW, của Tỉnh về phát triển kinh tế Nông nghiệp, nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

(2) Xây dựng kế hoạch thu hút các doanh nghiệp, đầu tư vào sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao, Nông nghiệp sạch, Nông nghiệp hữu cơ và Công nghiệp chế biến nông sản.

(3) Tuyên truyền vận động nhân dân, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất; theo hướng ưu tiên chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, sang trồng các loại cây hoa màu có giá trị

kinh tế cao; Phát triển đại gia súc chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

(4) Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Trương ương, của Tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để thu hút người dân, các thành phần kinh tế đầu tư vào Lâm nghiệp; Phân đầu trồng rừng tập trung đạt 15.000 ha, (trong đó: trồng rừng gỗ lớn 3.800 ha). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp, xây dựng chứng chỉ rừng bền vững FSC, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích.

(5) Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn dược liệu trên địa bàn huyện, đi đôi với phát triển vùng trồng dược liệu tập trung theo quy hoạch. Huy động tối đa các nguồn lực tài chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, hộ gia đình, cá nhân tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ, vốn tín dụng để phát triển dược liệu. Phân đầu đến năm 2025 phát triển thêm 800 ha cây dược liệu, gắn liền với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; đưa huyện Ba Chẽ trở thành vùng trồng dược liệu trọng điểm của tỉnh.

(6) Đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng lợi thế của từng xã, xác định nhiệm vụ cụ thể, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện kiên trì, quyết liệt, gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, địa phương. Triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. Phân đầu có ít nhất 2/7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4/7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Kính thưa:

Tôi nhận thức rằng đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện. Tôi luôn mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân xã Minh Cầm ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm vụ./.

Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu cử tri và Nhân dân đã lắng nghe.

Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

NGƯỜI ỨNG CỬ



Vi Thanh Vinh